

ครบรอบ 6 ปี ศูนย์การแพทย์ปัญญาันนทภิกขุ ชลประทาน มศว
สู่การเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่ครบวงจรด้วยจิตอาสาเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

นายแพทย์สมดี รัตนวิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญาันนทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 จะเป็นวันครบรอบ 6 ปี ของการเป็นศูนย์การแพทย์ปัญญาันนทภิกขุ ชลประทาน สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากแต่เดิมคือโรงพยาบาลชลประทาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเมื่อครั้งแรกเริ่มของการก่อตั้งที่อยู่ในสังกัดของกรมชลประทาน ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพลักษณะทั้งกายภาพและการให้บริการด้านการแพทย์โดยมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร พร้อมทั้งการให้ความสำคัญกับการบริการด้วยจิตอาสาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2550 โรงพยาบาลชลประทานได้อินย้ายมาสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งชื่อของศูนย์การแพทย์ปัญญาันนทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงหลวงพ่อบุญญานันทภิกขุ ซึ่งจากการอินย้ายสังกัดดังกล่าวส่งผลให้มีการปรับบทบาทหน้าที่นอกจากการให้บริการรักษาพยาบาลแล้วยังเป็นศูนย์สนับสนุนการผลิตบัณฑิตแพทย์ สนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ และสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการด้านแพทยศาสตร์กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (องครักษ์ นครนายก) ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ในสังกัดของ มศว รวมถึงบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่ต้องให้บริการด้านการรักษาและทำงานด้านวิชาการสนับสนุนการเรียนการสอนและทำงานวิจัยด้านสุขภาพ เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

สำหรับวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 6 ปี ศูนย์การแพทย์ปัญญาันนทภิกขุ ได้จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ ม.ล.ชูชาติ กำภู, ทำบุญเลี้ยงพระ และมอบของขวัญแก่เด็กที่เกิดในวันที่ 7 ตุลาคม และคลอดที่โรงพยาบาลชลประทาน โดยในปีที่ผ่านมา มีจำนวน 6 คน ซึ่งทางศูนย์การแพทย์ปัญญาันนทภิกขุ ได้ตั้งชื่อให้เด็กทั้ง 6 นี้ด้วย คือ ด.ช.ปัญญา , ด.ญ.นันทณี , ด.ญ.ชลธารี , ด.ช.นครินทร์ , ด.ญ.ศรียุญา , ด.ญ.สายชล

น.ส.อารี สิทธิสาร

สื่อสารองค์กร หน่วยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7 ตุลาคม 2556